

**แนวทางปรับปรุงและพัฒนา และถอดบทเรียนผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕**

คุณธรรม เป้าหมาย	กิจกรรม/โครงการ	การประเมินผลสำเร็จ	แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา	ผลการดำเนินงาน
พอเพียง	มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม แผนที่กำหนด	จากการดำเนินโครงการ ปริมาณการใช้ พลังงานลดลง	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
วินัย	คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม แผนที่กำหนด	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ กำหนดแผนการ ชัดเจน	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
	ประกาศเกียรติคุณ “การยกย่องผู้ ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต” สำนักงานปศุสัตว์ เขต ๕	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม แผนที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม ในการคัดเลือก	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
	ประกาศเกียรติคุณ “การยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น” สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม แผนที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม ในการคัดเลือก	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
สุจริต	กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม แผนที่กำหนด	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ได้มีการเพิ่มช่อง ทางการเผยแพร่กิจกรรมตามโครงการอย่าง สม่ำเสมอ	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
จิตอาสา	กิจกรรมผ่าตัด ทำหมันสุนัข และ แมว	บุคลากรในสำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม แผนที่กำหนด	มีการกำหนดแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจน และได้รับการร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
	๕๕ Big Cleaning Day	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม แผนที่กำหนด	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ กำหนดแผนการ ดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

คุณธรรม เป้าหมาย	กิจกรรม/โครงการ	การประเมินผลสำเร็จ	แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา	ผลการดำเนินงาน
กตัญญู	วิถีวัฒนธรรม	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	วางแผนและกำหนดกิจกรรมล่วงหน้า	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย